



ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง

ตามประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๘ และประกาศสำนักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง เรื่อง การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง
(ผู้ทรงคุณวุฒิ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือผู้อำนวยการสถานศึกษาในจังหวัด) ประกาศ
ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๘ ดำเนินการประกาศสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ไปแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและผู้ถูกเสนอชื่อเข้ารับการสรรหากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการตรวจสอบและวินิจฉัยคุณสมบัติของผู้สมัคร
เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ให้เป็นไปตามประกาศ
รับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัดพัทลุง ดังนี้

(๑) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางยินดี บัวขวัญ	ข้าราชการบำนาญ	
๒	นายสมเกียรติ ชูบัว	ข้าราชการบำนาญ	
๓	นายอัครพล คำคง	ข้าราชการบำนาญ	
๔	พ.ต.อ.เฉลิม ยิ่งคง	ข้าราชการตำรวจ	ภูมิสำเนาจากถิ่นที่ทำงาน (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย์ มาตรา ๓๗)
๕	นายสมทบ กรดเต็ม	ข้าราชการบำนาญ	

(๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางมาลี แก้วละเอียด	ข้าราชการบำนาญ	
๒	นายสายัณห์ แสงทับทอง	ข้าราชการอัยการ	
๓	นางสาวชริกานต์ ฤทธิวงศ์	ผู้จัดการ รร.อนุบาลช้างน้อย	
๔	นายสมนึก อ่อนคง	ข้าราชการบำนาญ	
๕	นายอดิศักดิ์ หวัดแทน	ข้าราชการบำนาญ	

(๓) ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง

	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นายประกอบ ทองดำ	ข้าราชการบำนาญ	
๒	นายชูลิน เดชดี	ข้าราชการบำนาญ	
๓	นายอำนาจ รักพวก	ข้าราชการบำนาญ	
๔	นายสมชาย มณีรัตน์	ข้าราชการบำนาญ	
๕	นายนคร เทพหนู	ข้าราชการบำนาญ	

(๔) ผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางอวยพร สุธิบุตร	ผอ.โรงเรียนบ้านขัน	
๒	นายเรืองศักดิ์ คุรุอัน	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองธง	

(๕) ผู้บริหารสถานศึกษาในคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์จังหวัดพัทลุง

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	หมายเหตุ
๑	นางกฤติกา อินใหม่	ผอ.โรงเรียนประภัสสรรังสิต	
๒	นายจรูญ ศรีก่อเกื้อ	ผอ.โรงเรียนอนุบาลป่าบอน	

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายศักดิ์จิต มาศจิตต์)
ศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ